

Chúng tôi là những Người Dân Việt tởn n chúng sống đang sống tại thành phố Houston, chúng biết tình nguyện và tri ân các anh là những Người Lính chiến VNCH đã hy sinh và Vinh danh Những Người Lính VNCH còn sống hay đã hy sinh mất phần thân thể để bảo vệ quê hương.

Cảm nghĩ của những Người Dân Việt tởn n chúng sống VN, đang sinh sống ở thành phố Houston, chúng kính nhìn thấy các Hội Đoàn Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa, tổ chức Ngày Quân Lực 19/06 năm 2012. Với một cuộc diễu hành (Duyệt binh) của các quân binh chủng Hải, Lục, Không quân và Cảnh Sát Quốc Gia thật là uy nghi hào hùng.



Có đi kèm theo các đoàn xe cộ giỡn nhỡ; xe tăng M113, xe GMC, tàu đổ bộ, xe Jeep có gắn máy truyền tin và trực thăng trong cuộc chiến tranh VN trên đường Bellaire Houston. Đầy biết năm nay có diễu hành đánh trận công vào căn cứ sao huy tởn núp của bọn chúng sống bọn quân, bọn trực thăng vận đổ quân, những tiếng lả đã nỏ tung kèm theo những tiếng súng đả liên và tiếng súng M16 cùng với tiếng hú rởn ngởn kinh hãi.(Arousing fear) Với những tiếng hô xung phong trong một không gian nhỡ hỏp đầy ngầu mùi khói súng. Các quân nhân VNCH đã tiến chiếm mục tiêu, chiến thắng thu đởn c nhữu chiến lữ phẩm phẩm có súng AK 47, súng B40 và đã bắt sống một số tù binh. Các anh đã hoàn thành trách nhiệm do cấp trên đã giao phó, trở về hậu phương, đởn c các em gái hậu phương lên những vòng hoa chiến thắng.

Đã hơn 40 năm nhìn lữi các anh trong các bọn quân phẩm màu áo hoa rởn c của các quân binh chủng Hải, Lục, Không quân và Cảnh Sát Quốc Gia, thật là hùng tráng, uy nghi, tuy rởn nhỡn bọn c chân đi hôm nay không đởn c vận chỏi nhỡ nhỡ ngày tháng trỏc, những tấm lòng sốt son của các anh vận đỏy đỏy hào khí chiến đỏi một ngày nào đó sẽ trở về quan phẩm và đỏng lữi Cờ Vàng trên quê hương. Cuộc chiến giỡa dân tộc Việt Nam với bọn chúng sống VN nhỏt đỏnh chúng ta



phần toàn thành. Trên tay của Người Dân Việt ở thành phố Houston của Cộng Hòa Ba Sĩ c Đệ nhất tay chào các đoàn quân di chuyển hành đi qua trên đường Bellaire cũng như khi đi ngang qua khán đài danh dự và những người hoan hô thốt lên " Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Muôn Năm ". Kèm theo là giọng thiêu của MC qua sự hình thành của các quân binh chủng, cũng như những chiến tích lẫy lừng của các quân binh chủng thật là hào hùng.

Tâm lòng của chúng tôi là những Người Dân Việt ở thành phố Houston, cơm thịt y bụi người thân những người thân trong gia đình, những người chiến sĩ đã hy sinh và những Người Dân vô tội bị miền nam đã bắt bớ của quân và bè lũ tay sai tàn ác là một trở ngại phóng miền nam, tàn sát Người Dân Việt một cách dã man trong cuộc chiến tranh VN, thật là trong trận chiến tại Mậu Thân ở Huế, bắt của quân miền bắc và bè lũ tay sai đã chôn sống hàng ngàn Người Dân, thật là dã man và tàn sát những Người Dân vô tội đang hồi chuyển dời trên đường Kinh hoàng tại Quảng Trị miền Huế.

Những hình ảnh hào hùng của các anh đã chiến đấu dũng cảm cho Người Dân miền nam được sống trong tự do thanh bình thốt quát cơm, hào hùng anh dũng trong các trận chiến như; Trận An Lộc, suốt 94 ngày đêm trong hàng ngàn bom đạn, An Lộc thuộc xã Bình Long, một trong những thị xã như nhất, đây với sự trở ngại trách nhiệm của Đệ nhất Quân chủng không chỉ là rớt yểm, tình báo quân đoàn cho tin khốn là công trình của quân có một trong vùng, với hàng ngàn tấn bom của thị xã cùng với công trình 5 sau khi chiến đấu ở Lộc Ninh, bắt chúng phải hợp đồng đánh An Lộc. Trong tình hình Quân Dân Cán Chính, lo việc phòng thủ, còn chính quyền phải lo toan nuôi sống trú cho những Người Dân di tản về. Ngày 10 tháng 4 năm 72 Trung đoàn 8 thuộc Sư đoàn 5 được tăng vận vào An Lộc. . . Hàng chục ngàn viên đạn pháo cày nát An Lộc. . . của quân không có kinh nghiệm phải hợp trận chiến giết xe tăng và binh cho nên quân ta đã đánh tan và bắt được một số tù binh, bắt chúng khai hàng; có 9 xe tăng T 54, thực trình của và bắt rớt xe tăng T54 mà vào An Lộc thì bắt ngay sự chuyển hướng, những trên thực tế đã trái ngược của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã đánh tan mặt âm mưu của lãnh đạo của Việt và đánh tan các quân đoàn chính qui chiến của của miền bắc.

Trong Quân sự VNCH đã ghi lại trận chiến thực oai hùng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa với trận chiến An Lộc. Mà một Cô giáo nào đó đã viết lên hai câu; " An Lộc của ghi chiến tích, Bất tử Kịch Dù và Quê vong thân " Ôi cơm đường làm sao, một cô giáo bình thường mà đã để lại cho đời hai câu thơ đó. Đã nói lên sự dũng cảm hào hùng của QLVNCH chiến đấu dũng cảm tính mạng, tài sản để lại cho Người Dân miền nam được sống trong tự do ấm no. Có thể nói các anh đã hy sinh mạng sống của các anh, để cho chúng tôi sống như: trong trận chiến của miền bắc được tiến quân của quân của miền bắc Việt ở Củ Chi Thủ Nghè, ngày 30/04/75 để bắt và những người dân chuyển xu hướng bắt bắt lên tàu để đi di tản, các anh thốt xuống đáng với cái tên gọi là; " Người Hùng của Dân Tộc Việt Nam ". Những người anh hùng cuối cùng là các anh đã tàn sát tàn phá với một ý chí kiên cường là không để cho miền bắc quân của miền bắc sống, được thanh thản hàng; " Thà chết vinh còn hơn là sống nhục " Trong một thời kỳ các anh là những người lính chiến đấu với miền bắc quân của miền bắc rớt can trường và đã anh dũng hy sinh để cho chúng tôi sống.

Chúng tôi là những Người Dân Việt ở thành phố Houston, cơm thịt y bụi lòng những người và tri ân các anh là những Người Lính chiến VNCH đã hy sinh và Vinh danh Những Người Lính VNCH còn sống hay đã hy sinh một phần thân thể để bắt bắt quê hương. Và

Cảm nghĩ của Người Dân Việt ở Houston. . .

Tác Giả: Đông Trí u

Thứ Sáu, 22 Tháng 6 Năm 2012 06:44

hy vọng những trang số oai hùng này được ghi lại để cho thế hệ mai sau biết rằng; Ông Cha, Chú, Anh Chị Em luôn luôn chúng ta ở VN và bạn chúng ta ở Trung tâm. Để vì lợi ích của hỡi người nói chung, còn riêng ở thành phố Houston thì đã nhìn thấy những hình ảnh hào hùng của những Người Lính VNCH mất thì đã hy sinh và chiến đấu can trường vì quân báo tàn chúng ta ở VN trước năm 75. Hãy nhìn thấy những hào hùng anh dũng của những Người Lính VNCH, chúng ta đừng nghe theo lời tuyên truyền của bạn chúng ta ở VN và bạn Việt gian làm tay sai cho bạn Trung tâm ở Houston. Vì thế hệ trẻ sẽ hiểu biết qua các trang thông tin trên Internet toàn cầu, thì biết rõ bạn mất thì của bạn chúng ta ở VN và bè lũ tay sai làm Việt gian cho bạn Trung tâm ở hỡi người.